

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560

ภาพ-ข่าวสังคม : ผ่านการรับรอง



มร.เคียวซุงเกะ ซาซากิ ปช.จนท.บพ.และ กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับมอบใบรับรองมาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของโรงงานพระประแดง และโรงงานนครหลวง จาก British Standards Institution โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

เตือนค่าเงินโลกผันผวน ธปท.ให้รีบทำประกันความเสี่ยง

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประกอบกับนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐที่กดดันตลาดเงิน ส่งผลให้ค่าเงินทั่วโลกยังมีความผันผวนสูง และคาดเดาได้ยาก ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนัก

“เราโชคดี ที่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทไม่ได้ผันผวนสูงเท่ากับประเทศอื่น ส่งผลให้ผู้ประกอบการวางใจไม่ทำประกันความเสี่ยง เห็นได้จากผู้ประกอบการกว่า 60% ไม่มีการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเลย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก เนื่องจากอาจติดเรื่องวงเงิน ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็ไม่ทำประกันความเสี่ยง เพราะหวังเก็งกำไรจากค่าเงินในบางจังหวะ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการจะแห่มาทำความเสี่ยง เมื่อค่าเงินผันผวนเร็ว หรือไม่ได้ไปในทิศทางที่คาดเดา ดังนั้นการแห่เข้ามาทำความเสี่ยงในช่วงใดช่วงหนึ่งมาก จะยังเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินมากยิ่งขึ้น”

นายวิรไทยังกล่าวถึงมาตรการลดอุปทานพันธบัตร(บอนด์)ระยะสั้นลง ว่า การออกมาตรการดังกล่าว นั้น เนื่องจากเห็นว่าในบางช่วงเวลานักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำเงินเข้ามาพักในตลาดทุนไทยในช่วง

สั้น ๆ จนมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทย แต่ทั้งนี้ การปรับลดการประมูลพันธบัตรดังกล่าวนั้น เป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้น และถือเป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศรับทราบ

“ประเทศไทยเหมือนเป็นประเทศปลอดภัยให้นักลงทุนจึงให้นำเงินเข้ามาพักเป็นช่วงสั้น ๆ ซึ่งบางครั้ง เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ เพราะกระทบต่อตลาดเงินและค่าเงินของเรา เราจึงเริ่มออกมาตรการออกมา ซึ่งเป็น การส่งสัญญาณให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศรับทราบว่าเราไม่ชอบ แต่ยืนยันว่า มาตรการของธปท. นั้น มีหลายมาตรการทั้งเบาและหนัก โดยขณะนี้พบว่ายังมีเงินทุนไหลเข้าในประเทศไทยมากกว่าไหลออก ซึ่ง เราก็ดูแลในเรื่องของนักลงทุนที่นำเงินเข้ามาพักในตลาดช่วงสั้น ๆ ด้วย” นายวิโรท ก่อ

ส่วนกรณี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อยู่ระหว่างจับตาประเทศที่มีการเกินดุลการค้า สูง ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยยืนยันว่า ประเทศไทยไม่ได้ดูแลค่าเงินเพื่อให้ได้เปรียบทางการค้า และการส่งออกของไทยนั้นก็เพิ่งเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงค่าเงินบาทของไทย ไม่ได้มีการปรับตัวแข็งค่ามากกว่าประเทศอื่น ๆ มากนัก

นายวิโรทกล่าวถึงแผนของเงินทุนเคลื่อนย้าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนรายย่อยออกไปลงทุนได้ โดยตรง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกกฎหมายควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการเรื่องเงินตรา ต่างประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น โดยคาดว่าจะออกใช้ได้ภายในปีนี้

นอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่ต้องจับตามองในปี นี้ ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ธปท. จะปรับ ประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ ความเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

แจ้งสารปีที่ปลอมเมืองประจวบฯ

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกรณีข่าวมีการจัดซื้อสารปีที่ปลอมมูลค่า กว่า 198 ล้านบาท ในการจัดซื้อสารปีที่ของจ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี 2553-2555 และพบสารปีที่ปลอม ถูกกองทัพอากาศไม่ได้นำไปแจกจ่ายเกษตรกรจำนวนมากนั้นว่า การจัดซื้อสารปีที่จากการประกาศภัยพิบัติ ฉุกเฉินเมื่อปีงบประมาณ 2555 กรมวิชาการเกษตร ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแต่อย่างใด เพียงแต่ได้รับการประสานงานให้ตรวจสอบสินค้าดังกล่าวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสารปีที่ดังกล่าวไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม วิชาการเกษตร เนื่องจากปีที่ปีเป็นสารชีวอินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืชที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งผู้ใด ประสงค์ที่จะผลิตหรือนำเข้าให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ แผนการตลาด ประสิทธิภาพ และเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ต่อกลุ่มวัตถุอันตราย กรม วิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน การควบคุมและกำกับดูแลการตลาดประสิทธิภาพของสารในแปลงทดลองของผู้ประกอบการ หากผลการ ทดสอบพบว่าสารที่มาขอขึ้นทะเบียน มีคุณสมบัติความเข้มข้นได้มาตรฐานตรงตามฉลากที่ขอขึ้นทะเบียน

จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรต่อไป

กรณีของสารปีที่ที่จัดซื้อไว้จำนวนมากตามที่เป็นข่าวนั้น เป็นสารปีที่ที่ไม่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตกับกรมวิชาการเกษตร ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำและปรับ

“ปีที่ เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตราย แต่มีคุณสมบัติในการใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช เช่นเดียวกับสารเคมี โดยปกติจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หากซื้อมาใช้แล้วเหลือเป็นจำนวนมากไม่ควรนำมาใช้ต่อเพราะเสื่อมคุณภาพแล้วการใช้เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชจึงอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามก่อนซื้อสารชีวภัณฑ์ดังกล่าว ให้ตรวจดูที่ฉลากข้างภาชนะบรรจุว่าได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและนำไปใช้ได้ผลจริง” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560

ทดแทนพาราควอต (4)



ให้ข้อมูลไปบ้างแล้ว ถึงการกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ไร่ข้าวโพด เครื่องขยาย
เตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทย-แพน แนะนำให้ใช้ทดแทนพาราควอต ได้จริงแค่ไหน วันนี้ถึงคิว
ไร่มันสำปะหลัง มีข้อมูลแนะนำสารหลายชนิด มีตั้งแต่ฟิโนซาพรีอ-พี-เอทิล (fenoxapro-p-ethyl), ฟลูอะ
ซิฟอป-พี-บิวทิล (fluazifop-p-butyl), ฮาโลซิฟอป-อาร์-เมทิล (haloxyfop-R-methyl), ควิซาโลฟอป-พี-เทฟิว
ริล (quizalofop-p-tefuryl) ตัวสุดท้ายคือ กลูโฟสิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) ว่ากัน
เฉพาะตัวสุดท้ายก่อน...กลูโฟสิเนต แอมโมเนียม จำได้ไหม ไทย-แพน ได้แนะนำให้ใช้ในสวนยางและสวน
ปาล์ม ไม่เพียงเกษตรกรต้องจ่ายแพงขึ้น 7 เท่า เอ็นจีโออังกฤษ “UK-PAN” ออกมาต่อต้านอ้างว่าเป็นสาร
ก่อมะเร็ง และทำลายระบบประสาทมนุษย์...คิดดูก็แล้วกัน เอมามาทดแทนพาราควอตได้หรือเปล่า ส่วนสาร
ตัวอื่นๆ ไม่ขอบรรยายอะไรมาก เพราะล้วนแต่เป็นสารกำจัดวัชพืชใบแคบทั้งสิ้น นี่ก็เช่นกัน สะท้อนให้เห็น
ว่าไม่มีความรู้เรื่องวัชพืช...ในโลกนี้วัชพืชมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ใบแคบ ใบกว้าง และกก

และรู้ไหม ในไร่มันสำปะหลังมีวัชพืชใบกว้างมากกว่าใบแคบ 2-3 เท่า...มาแนะนำให้ใช้แต่สารกำจัด
วัชพืชใบแคบ จะได้ผลเหมือนพาราควอตไหม

การกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ข้อมูลเผยแพร่ในโลกโซเชียล ไทย-แพน แนะนำให้เอา อะมีทริน
(ametryn) มาผสม อะทราซีน (atrazine)...ใช้สาร 2 ชนิดร่วมกันกำจัดวัชพืช ประสิทธิภาพถ้าจริงจัง คงไม่
ต้องเอามาผสมกันให้วุ่นวาย มาดูกันแค่เรื่องต้นทุนที่เกษตรกร
ต้องควักจ่ายกันดีกว่า

ฉีดพ่นกำจัดวัชพืช 1 ไร่ เกษตรกรต้องจ่ายค่าอะมีทริน 110 บาท ค่าอะทราซีน 84.40 บาท รวมแล้ว
194.40 บาท ในขณะที่พาราควอต จ่ายแค่ไร่ละ 44 บาท...ทดแทนกันได้ไหม

นี่ยังไม่พูดถึง อะทราซีน เป็นสารที่ ไทย-แพน ตีปืบมาหลายปีว่าเป็นสารทำลายตัวอ่อน ทำให้กบ
เป็นกะเทย ทำให้อสุจิของชายน้อยลง เป็นสารตกค้างมากในน้ำใต้ดินที่อเมริกา เป็นสารก่อมะเร็ง...แต่วันนี้
มากลับลำ แนะนำให้ใช้ในไร่อ้อย กำลังป่วยเป็นอัลไซเมอร์รีเปลา

"วิท" ไม่ชอบเงินร้อนไหลเข้าไทย

รพท.หวั่นค่าเงินบาทผันผวน สั่นสะท้านทุกเส้นทางสู่วิกฤติโลก



นายวิท สันติประภาพร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคารกลางภูมิภาคนี้ได้แสดงความเป็นห่วงการอ่อนค่าของเงินสหรัฐฯ และความผันผวนที่สูงขึ้นของเงินทุนเคลื่อนย้าย โดยมีผลจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศหลัก รวมทั้งความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ รวมทั้งนโยบายการเมืองในประเทศยุโรป โดยที่ผ่านมามีค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

“ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงเป็นหลัก แต่หากเทียบกับค่าเงินในภูมิภาค ค่าเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นในระดับกลาง โดยตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 19 เม.ย.60 ค่าเงินบาทแข็งขึ้น 4.2% เทียบกับเงินดอลลาร์ได้วันที่แข็งค่าขึ้น 6.1% ค่าเงินโคเรีย วอนที่แข็งค่าขึ้น 5.1% และค่าเงินรูเปีย อินโดนีเซียแข็งค่าขึ้น 5.1% ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น และอาจจะเคลื่อนไหวได้ทั้งอ่อนค่าและแข็งค่าตามการไหลเข้า-ออกของเงินทุนระหว่างประเทศที่เข้าเร็วและออกเร็วตามสถานการณ์ต่างประเทศที่คาดเดาได้ยากมากขึ้น”

นายวิทกล่าวว่ ธปท.ได้ติดตามดูแลค่าเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จะต้องไปไม่ทวนกระแส หรือการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย และเมื่อไรการเคลื่อนย้ายเงินทุนดังกล่าวการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทยมากหรือเร็วเกินไป ก็เป็นหน้าที่ของ ธปท.ที่จะเข้าไปดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายเหล่านั้น โดย ธปท.มีเครื่องมือและมาตรการเตรียมไว้ในทุกสถานการณ์ และไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้

“ในกรณีเงินทุนบางประเภทที่ไหลเข้าไทยอย่างน่ากังวล ธปท.ได้มีมาตรการออกไปในช่วงก่อนหน้าด้วยการลดวงเงินการออกพันธบัตร ธปท.ระยะสั้น ในเดือน เม.ย.ลงประมาณ 80,000 ล้านบาท ช่วยลดการเข้ามาของเงินทุนต่างชาติระยะสั้นๆ ได้บ้าง เพราะเริ่มเห็นการเข้ามาลงทุนในพันธบัตรระยะยาวของ ธปท.เพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการแรกๆ เพราะ ธปท.ยังมีมาตรการเพิ่มขึ้นได้ตามสถานการณ์ความผันผวนของค่าเงิน ถือเป็นการส่งสัญญาณให้ชัดว่า เรา “ไม่ชอบ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดอลลาร์อ่อนค่ามาก จากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนของโลก และเห็นว่าไทยเป็นแหล่งหลบภัยของเงินทุน เพราะเงินเหล่านี้สร้างความผันผวน ซึ่งไม่ดีต่อเศรษฐกิจไทย”